

สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 13 มิถุนายน 2561

ชงโมเดลแก้เกษตร

หอการค้าไทยช่วยดันราคาสินค้าเกษตร ทำโมเดลนำร่องผ่าน 157 สหกรณ์ทั่วประเทศ แก้ปัญหาด้านการตลาด- การบริหารจัดการและเพิ่มนวัตกรรม

นายกลิ่นท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ยังมีความเป็นห่วงเรื่องราคาสินค้าเกษตรบางรายการที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจยังคงเป็นแบบกระจุกตัว เมื่อต้นหอการค้าไทยจะเข้าไปช่วยส่งเสริมด้านการสนับสนุนด้านการตลาด การบริหารจัดการและการออกแบบบรรจุภัณฑ์

นายวิชัย อัครัสกร รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาสินค้าเกษตรในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งหอการค้าจะเข้าไปดูเป็นรายพื้นที่ ซึ่งเป็นโมเดลคล้ายๆ ของจีนที่ลงไปดูปัญหาที่ละครัวเรือนว่ามีปัญหาอะไร ต้องการอะไร แล้วมาดีไซน์วิธีแก้ปัญหาให้เหมาะกับพื้นที่นั้นๆ

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

‘ทรัมป์-คิม’ บันทึกประวัติศาสตร์

ปูทาง ‘ปลดนิวเคลียร์’



“ทรัมป์-คิม” บันทึกประวัติศาสตร์
ปูทาง “ปลดนิวเคลียร์”

นายกลิ่นท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การพบปะระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำเกาหลีเหนือจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการค้าระหว่างประเทศดีขึ้น ซึ่งอาจทำให้ไทยมีโอกาสขยายการค้าไปเกาหลีเหนือได้

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

บูม ‘นครสวรรค์’ ไบโอฮับ 4 หมื่นล.

กรม.ไฟเขียวนครสวรรค์ฮับคลัสเตอร์ไบโอภูมิภาค

นายวิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ กล่าวว่าจะเสนอทำให้นครสวรรค์เป็นไบโอฮับ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรที่ปัจจุบันขายกันในรูปแบบสินค้าเกษตรพื้นฐานเท่านั้น ต่อไปเมื่อนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมาใช้แปรรูปก็จะทำให้มีมูลค่าสูงขึ้น

ส่วนการให้นครสวรรค์มีสนามบินพาณิชย์ ซึ่งทางหอการค้าไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะจะมีรถไฟความเร็วสูงอยู่แล้ว โดยนายกฯ ตั้งคำถามว่าจะไปหาผู้โดยสารและสายการบินจากไหน

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

‘บิกตัว’ ไรด์โชว์อียู ลุยอีอีซี-ฟื้นFTA

นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและกรรมการบริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งจะร่วมคณะครั้งนี้ด้วย กล่าวว่า เอกชนคาดหวังรัฐบาลจะเจรจากับอังกฤษและฝรั่งเศส เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการของไทยเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้น ในส่วนของลีอกซ์เลย์ครั้งนี้ได้มีนัดหมายกับบริษัทในฝรั่งเศสเพื่อเจรจาร่วมลงทุนโครงการสมาร์ตซิตี้ในพื้นที่อีอีซีด้วย

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ